

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Chiều ngày 11/8, UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam do ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát một số kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư của Thái Bình thời gian qua, đặc biệt là từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư, nhiều nhà đầu tư, dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ công nghệ cao đã được triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Đài Loan những năm qua. Sau khi thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động tại Thái Bình; tiềm năng, thế mạnh của Đài Loan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ông Thạch Thụy Kỳ bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của Thái Bình trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đài Loan nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

**MINH HƯƠNG**

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Chiều ngày 11/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long (xã Nam Cường, huyện Tiên Hải). Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. Những năm qua, Công ty TNHH Giống thủy sản

Hải Long đã nỗ lực duy trì bảo tồn nguồn gen, lai tạo và phát triển các giống cá, tôm tại địa phương, đồng thời cung ứng ra thị trường nguồn giống tốt đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân trong và ngoài tỉnh. 7 tháng đầu năm 2017, Công ty đã sản xuất bán ra thị trường khoảng 5 triệu con giống như cá vược, cá sủ, tôm... Chất lượng con giống đều được kiểm tra theo đúng quy trình bảo đảm giống khỏe, sinh trưởng tốt khi xuất ra thị trường. Ngoài ra, Công ty còn tạo việc làm cho 40 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

**MẠNH THẮNG**

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 11/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Nghiệp Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an. Về phía tỉnh có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh với phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 869 ngôi chùa và 578 vị tăng ni đang tu học và hoạt động Phật sự. Công tác hoằng pháp luôn được tăng ni trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh nhằm giáo hóa chúng sinh. Hàng tháng, hàng tuần các chùa đều tổ chức giảng pháp cho Phật tử dưới nhiều hình thức và chương trình khác nhau. Bên cạnh giảng pháp, các tăng ni còn hướng dẫn Phật tử thực hiện và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các tăng ni, Phật tử trong tỉnh luôn thể hiện tâm lòng từ tâm, tích cực tham gia công tác từ thiện. 5 năm qua, các tăng ni, Phật tử trong tỉnh đã tham gia công tác từ thiện xã hội hơn 5 tỷ đồng. Phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động được đồng tăng ni, Phật tử và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.908 lượt chùa được công nhận là chùa cảnh 4 gương mẫu; 256 chùa đạt chùa cảnh 4 gương mẫu liên tục 5 năm liên...

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, Phật tử quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ để thúc đẩy hoạt động Phật sự đạt hiệu quả; đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, với trí tuệ Phật giáo, với tinh thần đoàn kết lực hòa của tăng ni, Phật tử, với đường hướng gần bó, đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục hành nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành đạt giác ngộ, giải thoát; khẳng định và phát huy, phát triển, mở rộng những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm, nương cậy của tăng ni, Phật tử và đồng bào có thiện cảm với Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị chức sắc được suy tôn, suy cử vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ động viên tăng ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, thực hài hòa, đoàn kết, hòa hợp với các tôn giáo khác và với những người không theo tôn giáo nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tự do trong khuôn khổ của pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã suy cử 42 vị chức sắc vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; 15 vị vào Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và thông qua danh sách đoàn đại biểu gồm 10 vị chức sắc đi dự Đại hội Phật giáo toàn quốc.

Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 13 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2012 - 2017; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 11 vị chức sắc có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

**ĐÀO QUYN**

**746 TRƯỜNG HỌC...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, tăng cường giáo dục kỷ năng sống cho học sinh; đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng mạng lưới trường lớp. Đồng chí cũng yêu cầu các trường học cần ban hành quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên các văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện nghiêm chỉnh, công khai, minh bạch công tác tài chính tại trường học. Về thực hiện mô hình trường học mới, đồng chí đề nghị dừng việc nhân rộng mô hình; với các trường đang thực hiện mô hình này, tạm dừng dạy ở khối lớp 2 và lớp 6, đồng thời cần cử vào tình hình thực tế của từng địa phương xem xét có nên tiếp tục dạy ở các khối lớp. Đồng chí nhấn mạnh, các trường cần đổi mới hình thức dạy và học, thi cử cũng như kiểm tra đánh giá phù hợp với những đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

**TIỀN HẢI...**

*(Tiếp theo trang 1)*

hướng dẫn của ngành chuyên môn. Các HTX cần phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, kém chất lượng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện diều tiết nước hợp lý trên ruộng trong thời gian nông dân phòng, trừ sâu bệnh. Tăng thời lượng tuyên truyền phòng, trừ sâu bệnh trên đài phát thanh cơ sở về thời gian, mức độ sâu bệnh, kỹ thuật phun thuốc cho nông dân nắm vững để phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

**NÂNG CAO QUẢN LÝ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tọa đàm. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện một số đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, mặt tích cực của công nghệ thông tin, mạng internet và các trang mạng xã hội đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của quốc gia và các địa phương; đồng thời chỉ rõ những mặt trái, tác động tiêu cực của thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội đến trấn dư tư tưởng của Đảng, đến an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội, đến mỗi người dân. Nhận thức rõ những mặt tích cực cũng như các mặt trái của mạng internet và các trang mạng xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những ưu điểm của công nghệ thông tin, mạng internet vào phục vụ các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng thông tin tích cực, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên mạng internet.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham luận tập trung làm sâu sắc thêm những nội dung về: thực trạng quản lý, sử dụng mạng internet trên địa bàn tỉnh; đánh giá những tác động tiêu cực của mạng internet và các trang mạng xã hội tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và tới mọi mặt của đời sống xã hội;

nhận diện những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet; những khó khăn, bất cập, hạn chế trong quản lý mạng internet hiện nay; các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mạng internet...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu; đặc biệt là các tham luận đã nhận diện những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí khẳng định thông tin trên mạng internet, mạng xã hội là quyền lợi mềm, vì vậy chúng ta cần có nhận thức đúng về vai trò, tác động xã hội và biết nêu tận dụng các ưu điểm, mặt tích cực thì sẽ tạo sự thành công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, mặt trái của các thông tin trên internet, các

trang mạng xã hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan đến việc quản lý và sử dụng các thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng quy tắc, quy định bảo mật, quản lý thông tin nội bộ trên mạng internet. Có biện pháp kiểm chứng, phân biện kịp thời với những thông tin mà dư luận xã hội quan tâm liên quan đến địa phương trên mạng internet và các trang mạng xã hội; có kế hoạch đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực phản động và phải làm thường xuyên, liên tục, kiên quyết. Với thông tin sai trái ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, ngoài phản biện kịp thời thì cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về những

lợi ích và những mặt trái của các thông tin trên internet và các trang mạng xã hội, để mọi người dân khi tiếp nhận các thông tin trên đó cần phải kiểm chứng, có nhận thức đúng đắn, tích cực. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các tác hại, mối nguy hiểm của một số trang mạng xã hội có nội dung xấu, không lành mạnh, các hành vi lừa đảo trên mạng internet. Các cơ quan truyền thông cần làm tốt hơn nữa công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp theo dõi, quản lý, kiểm chứng thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn cần khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời những trang mạng xã hội và những thành viên đưa những thông tin tích cực, góp phần quản lý tốt hơn các thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội.

**60 học viên tham gia lớp sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành**

*(Tiếp theo trang 1)*

Trường Quân sự tỉnh vừa khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành từ hạ sĩ quan ngành dự bị hạng 1 cho 60 học viên. Kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách địa phương.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được tham gia 3 học

phần gồm: học phần khoa học, xã hội và nhân văn, học phần quân sự cơ bản và học phần kiến thức chuyên ngành quân sự. Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực để các học viên tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường

lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Khi tốt nghiệp, các học viên được cấp bằng chứng nhận, được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị, đảm nhiệm chức danh trung đội trưởng bộ binh.

**TÁT ĐẠT**

**Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh**

Sáng ngày 11/8, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh cho cán bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp,

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể tìm hiểu về chiến lược kinh doanh, ứng dụng kinh dịch trong quản lý, quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho những người làm công tác quản lý, kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà quản lý, điều hành đơn vị xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển và kế

hoạch kinh doanh nhưng chưa có điều kiện học tập dài hạn.

Đây cũng là một trong những chương trình, hoạt động của Sở Công Thương trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh.

**QUỐC CƯỜNG**

**THÔNG BÁO**

**BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT**

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

- Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Khối Dân vận Thành ủy cũ).
  - Diện tích: 306,5m<sup>2</sup> (Ba trăm linh sáu phẩy năm mét vuông);
  - Số lô: 01 lô (Một lô).

Giá khởi điểm: 18.390.000.000 đồng (Mười tám tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Giá bán tài sản trên đất: 13.850.000 đồng (Mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

- Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cũ).
  - Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá
  - Diện tích: 239,0m<sup>2</sup> (Hai trăm ba mươi chín mét vuông);
  - Số lô: 01 lô (Một lô).

Giá khởi điểm: 12.667.000.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 9/8/2017 đến ngày 23/8/2017 (gừ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính, tỉnh Thái Bình**
- Tại trụ sở Sở Tư pháp, tỉnh Thái Bình**
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.**

**HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT**

**TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO**